

PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 2010)**

Tiếp theo Chương IV mục IV

CHƯƠNG IV
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI
CỦA ĐẢNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
(1986 - 2010)

IV/ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 1994 – 1996: TIẾP TỤC GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH, THỰC HIỆN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THỂ MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1/ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII nhiệm kỳ 1994 – 1996

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, tháng 8 năm 1994, Đảng bộ phường 11 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1994 – 1996.

Đại hội đề ra nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong những năm 1994 – 1996 là: *“Phấn đấu giữ vững danh hiệu địa bàn vững mạnh. Tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị; tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; tăng cường an ninh chính trị và quốc phòng toàn dân, từng bước lập lại trật tự xã hội và kỷ cương pháp luật, đồng thời thực hiện chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, diện chính sách và nhân dân lao động”*.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới: Bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Lưu; Phó Bí thư Thường trực là đồng chí Tạ Văn Hoàng; Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân là đồng chí Phạm Quang Đồng; các Đảng ủy viên là đồng chí Lê Văn Bảo, đồng chí Cao Văn Kháng, đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Kim Phụng.

2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1994 – 1996¹

a. Lãnh đạo phát triển kinh tế

Đảng bộ quán triệt sâu sắc đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều

¹ Báo cáo chính trị khóa VIII trình Đại hội Đảng bộ phường khóa IX – Tháng 01 năm 1996.

thành phần của Đảng. Thực hiện nghị quyết chuyên đề của quận về phát triển kinh tế ngoài quốc doanh, Đảng bộ tập trung khai thác thế mạnh của phường. Khuyến khích đầu tư khuếch trương thương mại những tuyến đường chính, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hăng hái đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo tâm lý ổn định cho người sản xuất. Sử dụng các công cụ quản lý hành chính và thực hiện tốt chính sách thuế để điều tiết, khuyến khích; đồng thời, hạn chế những hình thức kinh doanh không lành mạnh.

Giá trị tổng sản lượng của phường năm 1994 là 4,1 tỷ đồng; năm 1995 là 4,8 tỷ đồng, tăng trưởng 15%/năm. Các loại hình thương nghiệp, dịch vụ phát triển nhanh, nhất là các ngành điện tử, quần áo may sẵn. Tổng giá trị doanh thu hàng năm là 8 tỷ đồng.

Đảng ủy thực hiện phương châm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, chăm lo tốt hơn đời sống dân cư, bảo vệ môi trường; đã kiên quyết xử lý nhà hàng kinh doanh bia ôm, giải quyết dứt điểm gây ô nhiễm tiếng ồn của các cơ sở sản xuất nước đá, lò bún, lò bánh mì,... tiến hành vận động bà con tiểu thương thực hiện Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 5 năm 1995 về “bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị”.

Thực hiện Pháp lệnh thuế, Đảng ủy tập trung lãnh đạo điều tiết thu thuế phù hợp, thường xuyên đốc thu không để nợ đọng kéo dài, nên thuế nợ đọng không quá 0,3%/năm; đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch hằng năm.

b. Lãnh đạo công tác văn hóa – xã hội

Tổ chức phổ biến thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân dân. Tổ chức nhiều buổi ca nhạc, chiếu phim ngoài trời để phục vụ nhân dân lao động. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa được nhân dân tích cực ủng hộ, đến năm 1995 có 100% hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Phong trào rèn luyện thân thể tiếp tục được duy trì sôi nổi trong các cơ quan trường

học và trong nhân dân. Trong các ngày lễ lớn đều tổ chức thi đấu thể thao ở cấp phường và cử vận động viên đi thi đấu cấp quận và cấp thành phố.

Tổ chức thực hiện tốt thu nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn phường đạt 100% kế hoạch. Giải quyết 130 người có việc làm. Chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ bằng nhiều hình thức như xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sửa chữa nhà, chống dột; tổ chức họp mặt truyền thống, trao đổi, mạn đàm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và gia đình chính sách.

Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành chương trình phổ cập Trung học cơ sở và là ngọn cờ đầu của quận và thành phố. Các em học sinh cấp 1, 2 không có điều kiện đi học được tổ chức học ban đêm, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Hội bảo trợ học sinh nghèo nỗ lực chăm lo cho 100 lượt học sinh nghèo và con em diện chính sách về tập vở, học phí để các em an tâm đến lớp. Ngành giáo dục phường đã phát động phong trào “Người con hiếu thảo”, ngày hội “Giáo dục tuổi thơ” để tôn vinh những gia đình chăm sóc con em học tập tốt. Các ban ngành, đoàn thể phường thường xuyên tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh nghèo hiếu học và tích cực giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho trường Điện Biên và Mẫu giáo phường.

Tổ chức thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng; kiểm tra vệ sinh các hàng ăn uống và quản lý tốt chương trình kế hoạch hóa gia đình; không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Số trẻ suy dinh dưỡng năm 1995 – 1996 chỉ còn 11% (so với năm 1994 là 27%).

c. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên củng cố lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện, bảo đảm việc tuần tra canh gác, sẵn sàng cơ động khi cần thiết. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ luôn bảo đảm đúng luật định và đủ số lượng.

Đảng ủy đã tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy về quốc phòng an ninh trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên quán triệt, làm rõ âm

muu “diễn biến hòa bình” của các lực lượng thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân, phong trào “Vì danh dự và trách nhiệm” và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân được cán bộ chiến sĩ Công an phường thực hiện nghiêm túc. Có những phong trào đạt kết quả tốt như: Cắm đốt pháo trong dịp Tết; vận động giao nộp hung khí, vận động đối tượng ra đầu thú; ngăn ngừa, cảm hóa thiếu niên phạm pháp, chậm tiến.

d. Xây dựng hệ thống chính trị

Ngày 20 tháng 11 năm 1994, cử tri phường 11 đã tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân phường khóa VII (nhiệm kỳ 1994 – 1999). Sau bầu cử, hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều tiến bộ rõ nét so với các nhiệm kỳ trước. Thông qua các hội nghị định kỳ theo luật định, Hội đồng nhân dân đã định hướng và vạch ra các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết của Đảng bộ phường và nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Vai trò trách nhiệm của từng đại biểu được phát huy tốt trong các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri tại khu vực ứng cử.

Bộ máy Ủy ban nhân dân phường đã từng bước thực hiện vai trò chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, thông tư, chỉ thị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu kế hoạch quận giao. Nhất là thực hiện tinh thần Quyết định số 231-QĐ/ UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, hoạt động của Ủy ban nhân dân đã đi vào nề nếp theo quy chế, nhịp nhàng trong quá trình vận hành bộ máy, các bộ phận giúp việc và cá nhân cán bộ, công nhân viên chức từng bước nâng lên, công tác luôn đạt hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng nhân dân. Các đoàn thể và Mặt trận hoạt động đều có phương hướng và chương trình cụ thể, phương thức và biện pháp phong phú nên tạo ra được nhiều phong trào sôi nổi và có chiều sâu. Các phong trào hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường và từng chi bộ. Đặc biệt, qua phong trào “Người tốt việc tốt” đã khen thưởng nhiều quần chúng có hành động, cử chỉ tốt đẹp góp phần xây dựng phường, khích lệ đông đảo nhân dân tham gia các phong trào cách mạng.

Sự phối hợp hành động giữa Mặt trận và các đoàn thể gắn bó với các cuộc vận động lớn như vận động nhân dân đóng góp cho đồng bào bị lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, ủng hộ nhân dân Cuba, xây dựng cuộc sống mới. Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ đã phát triển 45 đoàn viên mới, giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Công tác tư tưởng của Đảng bộ tập trung quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Trung ương, Chỉ thị số 61-CT/TW của Bộ Chính trị. Định hướng nhận thức tư tưởng của đảng viên qua năm bắt tình hình, giáo dục truyền thống, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, động viên nhiệt tình cách mạng tham gia công việc chung. Sinh hoạt Đảng ở các chi bộ khu phố đi vào nề nếp theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt đổi mới, nâng cao tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu, quản lý đảng viên chặt chẽ hơn.

Đa số đảng viên vững vàng trước mọi diễn biến, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, phấn khởi trước thành tựu đã đạt được, đoàn kết nội bộ tốt, có ý thức cảnh giác cách mạng trước tình hình mới, có trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách, có ý thức đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu.

Nhìn lại 10 năm (1986 – 1996), trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội của phường nói riêng và của Quận 10 nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Dưới sự

lãnh đạo của Quận ủy, Đảng bộ và nhân dân phường 11 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa kinh tế của phường từng bước đi lên góp phần cùng với quận 10 và thành phố ra khỏi cuộc khủng hoảng, tạo ra những tiền đề bước vào thời kỳ thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đề ra.

